

เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากรทุกแห่ง เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา สิทธิยานนท์)
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความสะดวก ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนา

ประกาศกรมศุลกากร

ที่ ๑๖๘/๒๕๖๒

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔/๒๕๖๑

เพื่อให้การรายงานเรือออกและการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือเป็นไปด้วยความเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ อธิบดี
กรมศุลกากรออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๖๐ แห่งประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๓๔/๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติ
พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๖๐ ให้ตัวแทนเรือดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานเรือออก การอนุญาตพิเศษให้ขนส่งสินค้า
ขาออกบรรทุกลงในเรือ (ถ้ามี) การยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือขาออกทางอิเล็กทรอนิกส์ และกรณีเรือแวะบรรทุก
สินค้าขาออกหลายท่า ดังต่อไปนี้

(๑) การรายงานเรือออกและ/หรือการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์
การรายงานเรือออกและ/หรือการยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์
สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์พร้อมลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(Digital Signature) ของเจ้าของลายมือชื่อ ผ่านบุคคลที่เป็นสื่อกลางผู้ให้บริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
(Value Added Network Services: VANS) เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด (eXML/XML Format) เสมือนการจัดทำ ยื่น ส่ง รับเอกสารและ
การลงลายมือชื่อในกระดาษ และถือว่าการยื่นรายงานเรือออกทางอิเล็กทรอนิกส์และการยื่นบัญชีสินค้า
สำหรับเรือ โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลรายงานเรือออกและ
การยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นการยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ระบบ NSW จะทำหน้าที่กระจายข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรายงานเรือออก

(๒) การรายงานเรือออก

(๒.๑) ก่อนขนส่งสินค้าขาออกบรรทุกลงในเรือหรือก่อนเรือออก ให้นายเรือหรือตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือจัดทำข้อมูลการรายงานเรือออกไปนอกราชอาณาจักรและการขออนุญาตพิเศษ
ในการขนส่งสินค้าลงเรือ (Vessel Schedule : VSED) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๒.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากไม่พบข้อผิดพลาด ข้อมูลต้องถูกต้องไม่มีข้อผิดพลาดทุกรายการ ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจึงถือว่า Accept และจะกำหนดเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) ให้อัตโนมัติ โดยเรือหนึ่งลำต่อหนึ่งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) และแจ้งเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number) กลับไปยังนายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ หากพบข้อผิดพลาดระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ในคราวเดียว ตามรายการที่พบข้อผิดพลาดให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรรับข้อมูลรายงานเรือออก ถือเป็น การออกไปปล่อยเรือและจะแจ้งกลับเลขที่รับรายงานเรือออก (Receive Control Number : RCN) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือทราบ ถือเป็น การอนุญาตพิเศษให้ขนส่งสินค้าขาออกบรรทุกลงในเรือได้ และถือเป็น การลงรายงานเรือในสมุดรายงานเรือออกและยื่นใบสำแดงรายการเรือออกแล้ว

(๒.๓) ภายในสี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริงให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือจัดทำข้อมูล วันและเวลาที่เรือออกจากเขตท่าจริง (Actual Date, Actual Time) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร โดยต้องส่งข้อมูลรายงานเรือออกจริงภายใต้ Reference Number เดิมเท่านั้น โดยแจ้งวันและเวลาที่เรือออกจากเขตท่าจริง (Actual Date, Actual Time) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออกที่ได้รับตอนรายงานเรือออกครั้งแรก หากไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ด้วยข้อความ “VESSEL CLOSED / ACTUAL DATE ACCEPT”

(๒.๔) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือชำระค่าธรรมเนียมไปปล่อยเรือ และค่าธรรมเนียมประกาศ

(๒.๕) การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก

(๒.๕.๑) กรณีการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก ก่อนการส่งข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (๒.๓) นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ สามารถส่งข้อมูลแก้ไขหรือยกเลิกรายงานเรือออกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก

(๒.๕.๒) กรณีการแก้ไขหรือการยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออกภายหลัง การส่งข้อมูลรายงานเรือออกจริงตามข้อ (๒.๓) แล้ว ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลรายงานเรือออก นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพื่อพิจารณาอนุญาต และพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ ไป

(๓) การยื่นบัญชีสินค้าสำหรับเรือ

(๓.๑) การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็น การยื่นเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้

(๓.๑.๑) ให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) โดยแยกเป็นรายงานเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ และส่งข้อมูลรายงานสินค้าโดยตัวแทนเรือ (Ship Agent Operator Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริง

(๓.๑.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ “SHIP AGENT OPERATOR ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น และหากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการ กลับไปในคราวเดียวกัน ให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๓.๒) การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ การส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูล ได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นที่ยืนยันเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้

(๓.๒.๑) ให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) โดยแยกเป็นรายงานเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ และส่งข้อมูลบัญชีตู้สินค้า (Container List Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริง

(๓.๒.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ “CONTAINER LIST ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น หากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการ กลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๓.๓) การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์

การส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถกระทำได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นำเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ภายใต้เลขที่รับรายงานเรือออก ตามมาตรฐานที่กรมศุลกากรกำหนด และเป็นผู้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรผู้รับข้อมูลได้ทำการตอบรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นในการปฏิบัติพิธีการ ถือเป็นที่ยืนยันเอกสารนั้น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากรแล้ว ดังนี้

(๓.๓.๑) ให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ จัดทำข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) โดยแยกเป็นรายนายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ และส่งข้อมูลบัญชีสินค้าทางเรือ (Master Sea Cargo Manifest Message) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายในกำหนดยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริง

(๓.๓.๒) ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นกับแฟ้มข้อมูลอ้างอิง และกับข้อมูลการอนุมัติ/อนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจสอบความถูกต้องและความผิดพลาด ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรจะตอบรหัสข้อผิดพลาดทุกข้อกลับไปให้ผู้ส่งข้อมูล (ตาม XML User) ตามรายการที่พบข้อผิดพลาด และ Accept ตามรายการในคราวเดียว หากรายการใดไม่พบข้อผิดพลาดจะตอบ Accept ตามรายการ ด้วยข้อความ “MASTER SEA CARGO ACCEPT” กลับไปที่รายการนั้น หากรายการใดพบข้อผิดพลาดระบบจะตอบ Error Message ตามรายการกลับไปในคราวเดียวกัน โดยให้นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ ทำการแก้ไขข้อมูลและส่งข้อมูลเฉพาะที่แก้ไขใหม่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากร

(๓.๔) การแก้ไข การยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือ

(๓.๔.๑) ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เรือออกจริง นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือ สามารถส่งข้อมูลแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของศุลกากรได้ โดยไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก

(๓.๔.๒) กรณีเกินกำหนดเวลาตามข้อ (๓.๔.๑) ระบบจะไม่อนุญาตให้แก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับเรือทางอิเล็กทรอนิกส์ นายเรือหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากนายเรือสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขต่อหน่วยงานบริการศุลกากร ณ ท่าเรือที่ส่งของออก เพื่อพิจารณาอนุญาตและพิจารณาความผิดเป็นราย ๆ ไป”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ) กฤษฎา จินะวิจารณ์
(นายกฤษฎา จินะวิจารณ์)
อธิบดีกรมศุลกากร

สำเนาถูกต้อง


(นายวาริส วิจารณ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ